

# เปิดจองบูธปลายปี 2015



ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจร่วมออกบูธปลายปี 2015

ในงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานจีนส่งออก ครั้งที่ 5 (2015 ASEAN (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR)

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558

ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชีย - สากล ร่วมกับ บริษัท บีเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานจีนส่งออก ครั้งที่ 5 ภายในงานมีการคัดสรรสินค้าคุณภาพส่งออกทั้งโรงงานผู้ผลิตจากไทยและจีนหลากหลายประเภทกว่า 20,000 รายการ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 400 บริษัท โดยเฉพาะสินค้าจีนได้รับการรับรองคุณภาพจากทางรัฐบาลจีน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการผลิตสินค้าของผู้ผลิตจากหลายมณฑลในประเทศจีน สินค้าที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ยาจีนและยาสมุนไพรจีน, อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ, เครื่องจักร, อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์การก่อสร้าง, เครื่องจักรกลการเกษตร, อุปกรณ์ทางการเกษตร, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม, อะไหล่เครื่องยนต์และจักรยานยนต์, สิ่งทอ, อาหารแปรรูป เป็นต้น

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้พบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อาทิ การเจรจาจับคู่ธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าชั้นนำ, การสัมมนาเชิงธุรกิจระหว่างไทย-จีนและประเทศอื่นๆในอาเซียน รวมถึงหัวข้ออื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนในการขยายตลาดการค้าสู่ตลาดอาเซียนต่อไป ทั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทย ได้เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ค้าชาวจีน ผู้พัฒนาธุรกิจรายใหม่ และยังเป็นการสร้างยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น

ผู้จัดงานได้มีแผนประชาสัมพันธ์เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าของท่านผ่านเว็บไซต์ งาน ACIEC : [www.aciec.com](http://www.aciec.com) โดยการนำโลโก้ผลิตภัณฑ์ของท่านประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และลงสื่อต่างๆ ตามแผนการตลาดของท่านผู้จัดงาน เพื่อช่วยในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของท่านให้บรรลุสู่เป้าหมาย

สนใจจองพื้นที่ เลือกทำเลก่อนใคร !

คุณวริษฐา โทร 089-459-1442 , 02-276-6516

อีเมล [warista.bse@gmail.com](mailto:warista.bse@gmail.com)

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชีย - สากล

184/180 อาคารฟอรัมทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : (66)2-276-6516 โทรสาร : (66)2-276-6513

[www.aciec.com](http://www.aciec.com)